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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  6/2563 
เมื่อวันพุธที่  10  มิถุนายน  2563 

โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ) 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.จีระ   หงส์ลดารมภ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธีรยุทธ์   หล่อเลิศรัตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล   คุ้มทรัพย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ   สัมพันธ์พานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายดิษพงศ์   พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ   ศิริชานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์   สิทธินพพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว   เอ่ียมแฉล้ม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
22. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
24. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
26. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
27. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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31. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์   ศรีเมืองธน   รองอธิการบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
3. นายยศกร สายมั่น รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล นิติกร ปฎิบัติการ 
6. นายสมบัติ  คชายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
7. นางสาวชากานต์  ปัดภัย อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
   คณะบริหารธุรกิจ 
8. นางสาวชฎาพร  จักรทอง อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

   คณะบริหารธุรกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมในวันพุธแรกของเดือนนั้น                             
ด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบว่า จะไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ก าหนดได้  เนื่องจากติดภารกิจ  ดังนั้น จึงขอหารือกับสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนแปลงก าหนดการวันประชุม 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       
เสนอแนะว่า หากมีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันจันทร์แรกของเดือนในช่วงเช้าจะได้หรือไม่ 

ประธานได้สอบถามความคิด เห็นของคณะกรรมการในที่ ประชุ มแล้ ว                                                
ที่ประชุมมีมติให้มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันจันทร์แรกของเดือน ช่วงเวลา  9.30  น.  เป็นต้นไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบให้มีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์แรกของเดือน  ช่วงเวลา  9.30  น.  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
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1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

อธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

วันที่  7  พฤษภาคม  2563 นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้รวมกันถวายหน้ากากอนามัย เครื่องดื่ม                                   
และอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  วัดยานนาวา  เพ่ือร่วมท าบุญและช่วยเหลือผู้ประสบความยากล าบาก               
ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันที่   14  พฤษภาคม  2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                   
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และโครงการ EISA บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
จัดเตรียมถุงก าลังใจ จ านวน  1,300  ชุด  เพ่ือแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน                              
และนักศึกษา โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ในวันศุกร์ที่   15  พฤษภาคม  2563  ณ บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย                                
(ฝั่งถนนนางลิ้นจี่) 

วันที่  14  พฤษภาคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัย เทคโน โลยีราชมงคลกรุ ง เทพ  รับมอบน้ ายาฆ่า เชื้ อกรดไฮโปรคลอรัส  (HOCI)                                                             
จากนายฉันทวัช ดีมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทมะ ฟู๊ดส์ซัพพลาย จ ากัด จ านวน 100 ลิตร                                               
เพ่ือสนับสนุนการใช้งานร่วมกับตู้พ่นฆ่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผลิตและออกแบบ                                   
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับคัดกรองประชาชนที่จะเข้ามารับมอบถุงก าลังใจ  ในวันศุกร์ที่                                  
15  พฤษภาคม  2563  และในงานอื่นๆ ต่อไป 

วันที่  14  พฤษภาคม  2563  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ้ืนที่พระนครใต้ 
เพ่ือแบ่งปันอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส                            
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันที่  15  พฤษภาคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม                                                         
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร  และบุคลากรทั้ง  2  องค์กร  ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง                                   
ของสังคมไทยต่อสู้ภัยกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มอบถุงก าลังใจ แก่ประชาชนและนักศึกษา
โดยรอบมหาวิทยาลัย จ านวน  1,300  ชุด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ้ืนที่เทคนิค
กรุงเทพ  เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบ                                         
จากสถานการณ์ดังกล่าว 

วันที่  20  พฤษภาคม  2563  นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมน าสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่            
“ตู้ปันสุข” เพ่ือแบ่งปัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ  
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1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ลาประชุม  เนื่องจากติดภารกิจ 

2. แจ้งวาระเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม วาระท่ี 4.9  เรื่อง การจัดตั้งส านักนิติการ 
3. วิทยาลัยนานาชาติขอถอนวาระที่ 4.3  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  และวาระที่ 4.5  เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 (วาระลับ) จ านวน  3  วาระ  
และการรับรองรายงานการประชุมวาระลับ ครั้งที่ 5/2563 (วาระลับ) จ านวน  1  วาระ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ครั้ งที่  5/2563  เมื่อวันพุธที่   13  พฤษภาคม  2563  จ านวน                                                     
30  หน้ ากระดาษ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  (วาระลับ )  ครั้ งที่  5/2563                                                   
จ านวน  1  วาระ  และรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  ครั้ งที่  3/2563                                     
จ านวน  3  วาระ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง   ขอหารือ                         
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมวาระลับ  ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังมีความไม่ชัดเจน
ของมาตรการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสภามหาวิทยาลัย                                       
ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งในการประชุมวาระลับจะต้องมีแค่กรรมการ                             
สภามหาวิทยาลัยเท่านั้น  และในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีผู้น าเสนอวาระและบุคคลนอก                                
ซึ่งนอกเหนือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในห้องประชุมและในกลุ่มห้องประชุมออนไลน์อยู่                                          
หากเป็นเช่นนี้อาจท าให้การรับรองรายงานการประชุมวาระลับเป็นโมฆะหรือไม่ 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                              
แสดงความคิดเห็นว่า มีประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยลับ  และการลงคะแนนโดยลับได้  แต่ในทางปฏิบัติ สถานการณ์เป็นอย่างที่ นายอมรเทพ  สีนวนสูง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง ได้เสนอและมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม
ส่วนตัวได้เสนอแนะไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วว่า หากเป็นการรับรองรายงานการประชุมในวาระลับ                                
ให้เป็นการรับรองโดยไม่ต้องลงรายละเอียด เช่น เรื่องอะไร  มติสภาว่าอย่างไร  และหากมีการแก้ไข                         
ต้องน าไปแก้ไขในภายหลัง  เป็นต้น เท่ากับว่าจะไม่มีรายละเอียดปรากฏ 
  



( 5 ) 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง   แสดง                            
ความคิดเห็นว่า มีพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563  ออกมา                                              
ในส่วนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัล                                         
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  หมวดที่   3  ว่าต้องมีมาตรการป้องกันที่ไม่ให้ผู้ อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลข่าวสาร                          
ในการประชุม  มาตรการดูแลที่ปลอดภัยที่สามารถรับรองได้  ซึ่งมีผลต่อเนื่องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย                       
ทั้งในเรื่องของต าแหน่งต่าง ๆ ถ้ามีข้อมูลรั่วไหลอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                               
แสดงความคิดเห็นว่า ในการประชุมวาระลับต้องประชุมเฉพาะกรรมการพึงรู้ได้  ฉะนั้น ฝ่ายผู้จัดการ
ประชุมต้องแน่ใจว่าปลอดภัย มีรหัสเข้าการประชุม เป็นต้น  โดยกรรมการจะต้องรับผิดชอบการประชุม
วาระลับจะต้องไม่มีบุคคลภายนอกในที่ประชุม  ต้องก าหนดมาตรการที่ชัดเจนและแจ้งให้กรรมการทราบ
ถึงวิธีการรักษาความปลอดภัย  และเห็นด้วยกับ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ว่าการรับรองรายงานการประชุมในวาระลับ ให้เป็นการรับรองโดยไม่ต้องลงรายละเอียด 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง  สอบถามว่า 
หากเป็นไปได้ควรมีการพิจารณาให้มีประชุมวาระลับ ในการประชุมที่จัด ณ ห้องประชุม ได้หรือไม่                              
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และจะไม่มีผลกระทบภายหลัง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า หากเป็นวาระ                          
ที่เร่งด่วนจะทันการหรือไม่ 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                                          
แสดงความคิดเห็นว่า ในประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้มีการประชุมวาระลับผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  การประชุมวาระลับที่ไม่ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องประชุมเฉพาะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งในการประชุมทุกครั้งมีการขออนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการ  หรือบุคคล                                              
ที่เกี่ยวข้องสามารถอยู่ในที่ประชุมวาระลับได้  หมายความว่าสามารถรู้ได้ว่าใครบ้างอยู่ในที่ประชุม                                 
หากเกิดปัญหาภายหลังสามารถสอบสวนหรือไตร่สวนได้  ในเรื่องการอนุมัติต้องมีการรับรองรายงาน                              
การประชุมเพ่ือน ามติสภาไปด าเนินการต่อ  ส่วนตัวคิดว่าในสถานการณ์ขณะนี้ไม่ทราบว่าจะกลับมาประชุม
ปกติได้อีกครั้งเมื่อไหร่  ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยต้องพยายามอย่างที่สุด   เพ่ือไม่ให้ความลับรั่วไหล                              
และท่ีประชุมต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                               
ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเช่นนี้  จึงเป็นความคิดเห็นที่เพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 

นางสาวอรอนงค์  สรรเสริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  
แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง                          
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ควรเลื่อนจนกว่าจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย                               
ในสถานการณป์กต ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  
แสดงความคิดเห็นว่า อีกไม่นานจะมีการประกาศมาตรการปลดล็อก  และจะสามารถมีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรูปแบบปกติได้  จึงเห็นว่า ควรให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะประชุมตามปกติได้ 
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นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                               
แสดงความคิดเห็นว่า หากเป็นเช่นนั้นควรถอนการรับรองรายงานการประชุมวาระลับ  รวมถึงวาระลับ
ทั้งหมดในครั้งนี้  ในบางมหาวิทยาลัยการพิจารณา การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเมื่อเข้าสู่วาระ                                     
ในสภามหาวิทยาลัยจะเป็นวาระปกติ  แต่จะยังคงเป็นการพิจารณาอย่างลับในชั้นผู้บริหาร  เพ่ือไม่ให้ทราบ
ว่าผู้ใดเป็นกรรมการและพิจารณาอย่างไร  ส่วนตัวไม่ขัดข้องในการเลื่อนวาระลับ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                          
ฝ่ายผู้บริหารสามารถพิจารณาได้ว่าเรื่องใดที่สามารถรับรองได้  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                        
สอบถามว่า ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยสามารถเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม                        
ในการพิจารณาวาระลับได้หรือไม่ 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง   แสดง                        
ความคิดเห็นว่า สามารถท าได้  แต่ยังมีเจ้าหน้าที่  หรือผู้น าเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่าน                        
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่  ตนจึงมคีวามกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นวาระลับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
แสดงความคิดเห็นว่า เสนอให้มีการเลื่อนการประชุมวาระลับ  เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมจะมีการเปิด                      
การเรียนการสอนเป็นปกติ  ซึ่งจะมีการประชุมปกติเช่นเดิม  และควรมีการปฏิบัติในวาระลับอย่างถูกต้อง
เพ่ือไม่ให้ขัดต่อกฎหมายในภายหลัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  แสดงความคิดเห็นว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมายังมีการประสานงาน                                    
ที่ผิดพลาดระหว่างฝ่ายควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น ไม่ได้เชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากการประชุม
เมื่อถึงวาระลับ  เนื่องจากทางฝ่ายควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เชิญบุคคล เจ้าหน้าที่   และผู้น าเสนอเข้ามา
ในการประชุมโดยพร้อมกันตั้ งแต่ เริ่มการประชุมเพ่ือไม่ ให้ เกิดความล่าช้า   จึงขอเสนอแนะว่า                                                   
เมื่อมีการประชุมวาระลับในครั้งต่อ ๆ ไป  ให้เป็นวาระเพ่ือพิจารณาหลังการประชุมปกติเสร็จสิ้นก่อน                                     
ฝ่ายควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะสามารถเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระลับออกจากการออนไลน์โดยถาวรได้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ลงมติให้เลื่อนการประชุม                            
ในวาระลับออกไปจนกว่าจะมีการประชุมปกติ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                               
เสนอแนะว่า ให้มีการหารือถึงวิธีการรองรับการแก้ไขปัญหาการประชุมวาระลับให้ เหมาะสม                                  
เพราะในอนาคตไม่แน่ชัดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2563  โดยแก้ไข  ดังนี้ 

แก้ไขหน้า  (9)  ย่อหน้า  1  บรรทัดที่  3  ความว่า “ซึ่งในพระราชบัญญัติ                           
ที่ออกมานั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาการประชุมลับได้  แต่สามารถแก้ปัญหาการประชุมปกติได้                                   
ฉะนั้น ส่วนตัวคิดว่าสามารถประชุมได้” ให้ตัดออก 

แก้ไขหน้า  (9)  ย่อหน้า  6  บรรทัดที่  2  จากเดิม “ในการพิจารณาต าแหน่ง                              
ทางวิชาการจะต้องด าเนินการในเรื่องของการพิจารณาเป็นชัดเจนว่าต้องเป็นลับ ” เป็น                                              
“ในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีระเบียบก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องด าเนินการโดยลับ” 
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แก้ไขหน้า   (9)  ย่อหน้า   6  บรรทัดที่   3  จากเดิม “เพื่อไ ม่ให้รู้ ว่าใคร                                   
เป็นกรรมการและมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อวิจารณ์อย่างไร  แต่เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะจัดเข้ามาเป็นวาระลับ  ซึ่งสภามีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ  
และหากไม่ผ่าน  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพียงแค่รับทราบ” เป็น “เพื่อไม่ให้รู้ว่าใครเป็นกรรมการ
และมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร  แต่เม่ือเสร็จเรียบร้อย  ให้น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะจัดเข้ามาเป็นวาระลับ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่                            
ให้ความเห็นชอบ  แต่หากเสนอมาว่าไม่ผ่านการประเมิน  สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพียงแค่รับทราบ” 

2. เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2563   
จ านวน  3  วาระ  และการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ 5/2563  
จ านวน  1  วาระ  จนกว่าจะมีก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในห้องประชุมตามปกติ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

แต่มีการอภิปรายดังต่อไปนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามถึงเรื่องผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
โฉนดเลขที่  781  ขนาดที่ดิน  786.75  ตารางวา  มีประเด็นอย่างไรในการเลื่อนการพิจารณาออกไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า                     
ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ทบทวนถึงผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจะได้รับอีกครั้ง                 
จึงน าไปสู่การจัดท าร่างประกาศ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ยังไม่เสร็จสิ้น                           
ใช่หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                        
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ได้จัดส่งร่างประกาศที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาไปยังกลุ่มงาน
วินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  เพ่ือไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย                   
หากไม่มีประเด็นทางกฎหมายมหาวิทยาลัยจะด าเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การประชุม                            
ครั้งที่ 5/2563  มีการแต่งตั้ง นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคาร                           
และสถานที่นั้น ได้มีการด าเนินการประชุมแล้วหรือไม่ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงว่า                              
นายกสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2563  
ขณะนี้ ได้ศึกษาประเด็นโครงการต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  โครงการใหญ่  คือ 
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1) โครงการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       
ราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่  781  ขนาดที่ดิน  786.75  ตารางวา  ในครั้งที่แล้วมหาวิทยาลัยได้เสนอ                         
ต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว  และตนยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ  สภามหาวิทยาลัย                             
พิจารณาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบทั้ง  3  บริษัท  ผลปรากฏว่ายังไม่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์                                               
จากนั้น  ให้ฝ่ ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้ งว่า  บริษัทสามารถฟ้องร้องมหาวิทยาลัยได้หรือไม่                                             
หากมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงร่างประกาศใหม่บริษัทก็สามารถเสนอเข้ามาใหม่ได้  โดยต้องมี                             
การน าเสนอที่ชัดเจนมากขึ้น 

2) โครงการพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่หัวมุมบริ เวณสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์                                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) โครงการเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางลออ ทุ่งมหาเมฆ 
4) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า ผู้ร่างประกาศฯ                        
คือ นางฉัตรกาญจน์ ดรุมาศ  ใช่หรือไม ่

นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                                        
ตนได้รับผิดชอบในการร่างประกาศฯ  และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
ไดส้่งให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดด าเนินการ                               
และฝากให้ นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงว่า                                               
จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง  ในวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  2563 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 
2562 (เพิ่มเติม) 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาประจ า                                     
ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562  (เพ่ิมเติม)  โดยได้เพ่ิมเติมผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
จ านวน  12  คน  ระดับปริญญาตรี จ านวน  75  คน ได้รับเกียรตินิยม อันดับ  1  จ านวน  2  คน                                   
เกียรตินิยมอันดับ  2  จ านวน  6  คน  วันที่ส าเร็จการศึกษา วันที่  13  เมษายน  2563  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 4 คน 
2.  คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 7 คน 
3.  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  จ านวน 1 คน 
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ระดับปริญญาตรี 
1.  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 2 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 1  จ านวน  1  คน 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10    คน 
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน 4 คน 
4.  คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 19 คน 

เกียรตินิยมอันดับ 2  จ านวน  2  คน 
5.  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 40 คน  

เกียรตินิยมอันดับ 1  จ านวน  1  คน 
เกียรตินิยมอันดับ 2  จ านวน  4  คน 

ทั้งนี้ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                         
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที ่ 5/ 2563  เมื่อวันพุธที่  20  พฤษภาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)  ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติให้ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 

4.2 ขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่                             
อว 0224.1/ว 480  ลงวันที่  17  เมษายน  2563  เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลา
การศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยจึงได้ท าการส ารวจข้อมูลของนักศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน                        
ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

1. มีนักศึกษา จ านวน  190  คน ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเต็มเวลาเรียน                                         
โดยเป็นนักศึกษาที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเต็ม  4  ปีการศึกษา แต่ไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ เนื่องจากมีรายวิชาคงเหลือเป็นรายวิชาโครงงาน และอยู่ระหว่างรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
เพ่ือแก้ไขผลการศึกษา 

2. มีนักศึกษา จ านวน  12  คน ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเต็มเวลาเรียน                                   
โดยเป็นนักศึกษาหลักสูตร  4  ปี รับเข้าปีการศึกษา 2555 ซึ่งหลักสูตรก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 
“นักศึกษาภาคปกติ (ที่เรียนเต็มเวลา) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  4  ปี
การศึกษา อย่างมากไม่เกิน  8  ปีการศึกษา  และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ”                   
และขณะนี้ นักศึกษาได้ใช้เวลาเต็ม  8  ปีการศึกษา  แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากนักศึกษา
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บางรายมีรายวิชาคงเหลือ เป็น F  หรือมีรายวิชาคงเหลือเป็นรายวิชาโครงงาน และอยู่ระหว่างรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาเพ่ือแก้ไขผลการศึกษา 

เนื่องด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยขอความร่วมมือ                                                  
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และให้ยกเลิก
การฝึกงานทุกรูปแบบ 

จากประกาศข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศหยุดการเรียนการสอน                                       
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทน 
ส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพ่ือแก้ไขรายวิชาโครงงาน ไม่สามารถเข้า
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือทดลองหรือแก้ไขโครงงานได้ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขผลการศึกษา                                                           
ได้ทันในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาซึ่งอาจได้รับผลกระทบ                        
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงเห็นควรพิจารณาให้นักศึกษา
ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562                                              
สามารถขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่ออธิการบดีได้คราวละหนึ่งภาคการศึกษา แต่ไม่เกินสอง                                                                      
ภาคการศึกษา 

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาดังกล่าว                                                    
ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่                                        
20 พฤษภาคม 2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาการขยายระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า 
เหตุใดการขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาจึงต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                               
ใช้อ านาจตามกฎหมายใด  และเคยมีกรณดีังกล่าวเกิดข้ึนหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                       
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า ได้มีหนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
เรื่อง ขอความอนุ เคราะห์ ให้ขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา  โดยให้ ขออนุมัติ                                     
จากสภามหาวิทยาลัย  และเป็นครั้งแรกในกรณีดังกล่าว 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า หนังสือทาง อว.                        
ให้อ านาจแก่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณานั้น เพียงพอหรือไม่ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                      
เสนอแนะว่า ให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการโดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัย                       
มีอ านาจอนุมัติหรือไม่  อย่างไร  เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้อง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                             
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขอยกตัวอย่างนักศึกษาที่ศึกษาเกิน  8  ปี  ด้วยเหตุจ าเป็น  จึงให้ทางสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ืออนุมัติและมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                       
พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (15)  ความว่า พิจารณาให้ความเห็นชอบที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย                             
ที่อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่                              
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้  จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่                             
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย
กับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ                            
ในหลักการ  และตรวจสอบอ านาจทางกฎหมายให้ถูกต้อง 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                 
แสดงความคิดเห็นว่า สามารถใช้อ านาจตามความในมาตรา 17 (17) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ความว่า ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุ                        
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ได ้

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุ มัติ ใ ห้การขยายระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา                    
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. 2561) 

- ถอนวาระ - 

4.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

วิทยาลัยนานาชาติมีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร                                     
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอลาออก                                  
จากราชการ จ านวน  1  คน  ได้แก่ 

เดิม อาจารย์ Wenhao Luo   
เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ Tubagus Ahmad Darojat  

2. เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  1  คน  ได้แก่ 
อาจารย์ Tao Xiaobo 
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ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                       
จากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่  5/ 2563  เมื่อวันพุธที่  20  พฤษภาคม  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ดังรายละเอียดข้างต้น 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า อาจารย์ Tubagus 
Ahmad Darojat  และอาจารย์ Tao Xiaobo  มหาวิทยาลัยจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                      
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ า 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

4.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562) 

- ถอนวาระ - 

4.6 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563 

สืบเนื่องจากการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม                         
รับนักศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System : TCAS) ซึ่งมีระบบการรับ จ านวน  5  รอบ จึงท าให้บางคณะ/สาขาวิชามีจ านวน
นักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอน                              
ต้องมีภาระงานสอนเพ่ิมข้ึน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสอน                       
เกินภาระงานสอนให้อาจารย์ผู้สอนที่มีสิทธิเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ที่สอนนอกเหนือจากจ านวน
หน่วยชั่ ว โมงที่ ต้องท าการสอนในหนึ่ งภาคการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด                                                       
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2561  เมื่อวันพุธที่                                  
14  พฤศจิกายน  2561  โดยสภามีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
และให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศบังคับใช้ นั้น 

ในการนี้  ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ได้รับ                                           
ความเห็นชอบ พบว่า ยังมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนบางรายการไม่ครอบคลุม 
จึงเห็นสมควรทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้มีความเหมาะสม                                    
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
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 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 

1. รายวิชาที่เป็นการสอนทางทฤษฎี มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 การนับภาระงานสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) ต้องมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนต่อกลุ่มเรียน (Section) ไม่น้อยกว่า           
30  คน  และให้นับภาระงานสอนเป็น  1  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ชั่วโมงการสอน 

2) รายวิชาใดที่มีการเปิดสอนหลายกลุ่มเรียน (Section) จะนับชั่วโมง                
การสอนเป็นหน่วยชั่วโมงในการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในกลุ่มเรียน (Section) ที่มีจ านวนนักศึกษา                
ไม่ถึง  30  คน ได้เพียง  1  กลุ่มเรียน (Section) ของจ านวนกลุ่มเรียนที่เปิดสอนหลายกลุ่มนั้น  ทั้งนี้ 
นักศึกษาในกลุ่มเรียนนี้ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน                 

1.2 การนับภาระงานสอนในรายวิชาหมวดอ่ืนที่มิใช่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       
ต้องมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนต่อกลุ่มเรียน (Section) ไม่น้อยกว่า  20  คน และให้นับภาระงานสอน                 
เป็น  1  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ชั่วโมงการสอน 

2. รายวิชาที่เป็นการสอนทางปฏิบัติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
2.1 กรณีมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนต่อกลุ่มเรียน (Section) ตั้งแต่  20  คน                                       

ถึง  30  คน หากมีอาจารย์ผู้สอน  1  คน ให้นับภาระงานสอนเป็น  1  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ชั่วโมงการสอน   
และหากมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า  1  คน แต่ไม่เกิน  2  คน  ให้นับภาระงานสอนได้คนละ  0.5  หน่วย
ชั่วโมงต่อ  1  ชั่วโมงการสอน 

2.2 กรณีมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนต่อกลุ่มเรียน (Section)  ตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป  
และมีอาจารย์ผู้สอน จ านวน  2  คน ให้นับภาระงานสอนได้คนละ  1  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ชั่วโมงการสอน 

3. รายวิชาที่เป็นการสอนทางทฤษฎีควบปฏิบัติ ให้นับภาระงานสอนแยกส่วนกัน                                   
โดยให้นับเป็นภาระงานสอนดังนี้ 

3.1 การสอนทางทฤษฎี ให้นับภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.1.2 
3.2 การสอนทางปฏิบัติ ให้นับภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 

4. การนับภาระงานสอนในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์ และรายวิชากล้าคิด กล้าท า 
4.1 กรณีมีอาจารย์ผู้สอน 2 คนต่อ 1 กลุ่มเรียน (Section) ให้นับภาระงานสอน                                       

คนละ  3  หน่วยชั่วโมง   
4.2 กรณีมีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 กลุ่มเรียน (Section) ให้นับภาระงานสอน                            

คนละ  2  หน่วยชั่วโมง 

ทั้งนี้ การนับภาระงานสอนในรายวิชาข้างต้น ต้องมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน                 
ต่อกลุ่มเรียน (Section) ไม่น้อยกว่า 40 คน  

 อัตราการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 

1. อาจารย์ผู้ สอนที่สอนครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข 1                                        
แนบท้ายนี้  มีสิทธิ์ได้รับค่าสอนเกินภาระงานสอน ส าหรับหน่วยชั่วโมงที่ท างานสอนนอกเหนือจากจ านวน
หน่วยชั่วโมงที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้น าระยะเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าด้านกิจการ
นักศึกษาด้านการเรียนการสอน หรือด้านการจัดท าวิทยานิพนธ์มารวมค านวณเป็นหน่วยชั่วโมงด้วย 
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2. การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้เบิกจ่าย ดังนี้ 
1) การสอนระดับปริญญาตรี อัตราชั่วโมงละ 400 บาท และให้เบิกได้                                              

คนละไม่เกิน  90  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ภาคการศึกษา 
2) การสอนระดับปริญญาโท อัตราชั่วโมงละ 540 บาท และให้เบิกได้                                            

คนละไม่เกิน  90  หน่วยชั่วโมงต่อ  1  ภาคการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

1.  ให้ ความเห็ นชอบการก าหนดหลั ก เกณฑ์ และอั ตราการจ่ ายค่ าสอน                                                   
เกินภาระงานสอน 

2. ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศบังคับใช้ต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
สอบถาม 2  ประเด็น ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีประกาศฯ ฉบับเดิม หรือไม่  หากมีประกาศฯ ฉบับเดิม                  
จะต้องบอกถึงการยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิม 

2. มหาวิทยาลัยจะมีการประกาศฯ ฉบับใหม่ ตามที่ เสนอมานั้น จะต้องใช้
งบประมาณส่วนใด  เพิ่มข้ึนมากน้อยแค่ไหน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                         
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า ในประกาศฯ ฉบับเดิม มหาวิทยาลัยมีการใช้งบประมาณเงินรายได้                              
โดยประมาณ  100,000 – 200,000  บาท ต่อภาคการศึกษา  แต่ประกาศฯ ฉบับใหม่ จะใช้งบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมดโดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สอบถามว่า ในแง่การใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยต้องดูอย่างละเอียด  หลักเกณฑ์ที่ประกาศออกมา                                   
จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์อย่างแน่นอน  แต่จะต้องระบุให้ได้ว่า ใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นมากน้อย                                   
แค่ไหน  และใช้งบประมาณส่วนไหน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                     
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า ส่วนของหลักเกณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงจากประกาศฯ ฉบับเดิม  แต่มีความชัดเจน
ขึ้นโดยมีการคิดค านวณงบประมาณ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดี
ที่มหาวิทยาลัยไดล้ดค่าใช้จ่ายในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ 

นายอมรเทพ  สีนวนสูง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง  สอบถามว่า 
การจ่ายค่าสอนของอาจารย์ มี  2  ส่วน  คือ อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ  มหาวิทยาลัยได้ท าเรื่องไปที่ส านัก
งบประมาณซึ่งเป็นผู้จัดสรรงบประมาณค่าสอนเพ่ือแจ้งภาระการสอน  ซึ่งอาจารย์ที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณในส่วนใด ใช่งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือใช้งบประมาณ 1.5 
หรือ  1.7  ที่หักจากของพนักงานมหาวิทยาลัย 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร   ชี้แจงว่า                                
เรื่องค่าสอนไม่เกี่ยวข้องกับ 1.5  และ  1.7  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  แต่จะเป็นไปตามระเบียบโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  แสดงความคิดเห็นว่า การนับจ านวนชั่วโมงท างานของอาจารย์ผู้สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                     
ในการแบ่งนักศึกษาเป็น 50 : 50  ในการเว้นระยะห่างทางสังคม  การนับจ านวนชั่วโมงในข้อที่ 7.2.1                       
ที่มีจ านวนนักศึกษาตั้งแต่  20  -  30  คน  มหาวิทยาลัยจะแยกนับจ านวนชั่วโมงอย่างไร  ซึ่งอาจารย์                             
ที่สอนวิชาปฏิบัติจะมีภาระการสอนเพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันมีการนับเป็นหน่วยชั่วโมง  หรือ  3  หน่วยชั่วโมง                                     
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  ชี้แจงว่า                                
เป็นเรื่องของรายละเอียดการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   เห็นชอบ  และอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าสอนเกินภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563 

4.7 ขออนุมัติการเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอัตราการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563                               
โดยได้ผ่านสภาวิชาการเห็นชอบ ในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยใ นการประชุม                                                 
ครั้งที่  3/ 2563  ในวันที่  18  มีนาคม พ.ศ. 2563  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งนี้ที่ 3/ 2563  ในวันที่  5  เมษายน พ.ศ. 2563  ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน                     
ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563  เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO  ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย 
และให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถาบันการบินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  ขออนุมัติ                     
การเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอัตราการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
โดยมปีระมาณการเก็บค่าใช้จ่ายดังตาราง 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      
ราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ                                   
จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายปกติ ได้ปรึกษาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                                     
อย่างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กองนโยบายและแผน  และกองคลัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                 
ค่าใช้จ่ายที่เก็บนอกเหนือจากหลักสูตรปกตินั้น  เพ่ือต้องการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO)                
และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้ านการบิน  หากมหาวิทยาลัยมี รายรับแต่ ไม่มี                                                                 
การร่างประกาศ  คณะจะไม่สามารถเบิกงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้  จึงน าเสนอ                                           
ต่อสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดท าประกาศฯ ตามโครงการที่ได้วางแผนไว้  รวมถึงได้มีการกลั่นกรอง                                     
และปรับแก้ไขจากคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ฝ่ายการเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า มีการแก้ไขตรงไหน  
อย่างไร 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ชี้แจงว่า มีการปรับเปลี่ยนประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบิน (ส าหรับ  20  คน) จากตารางน าเสนอ
ฉบับเดิมที่ได้เสนอภายในเล่มสภามหาวิทยาลัย  โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ  233,870  บาท 
(สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โครงการศึกษาดูงานด้านการบิน ในประเทศ                                             
และต่างประเทศ จากเดิมเก็บค่าใช้จ่ายเทอมละ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นเทอมละ  6,000  บาท 
(หกพันบาทถ้วน)  และส่วนอ่ืน ๆ  ส่วนตัวมองว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิ   ชี้แจงว่า                                           
ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โดยสอบถามทางคณะบริหารธุรกิจว่า มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง                  
ที่เปิดหลักสูตรเช่นเดียวกัน  คณะบริหารธุรกิจได้แจ้งว่ามีทั้งหมด  4  สถาบัน  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะปรับค่าใช้จ่าย สาขาวิชาธุรกิจ                   
การบิน สูงขึ้น  แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  จุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ                                            
เป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยกว่า  โดยให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาการรองรับงานหลังจบการศึกษากับนักศึกษาด้วย  รวมถึงการรองรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ                           
จากที่ก าหนด 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์   นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า                                           
นายดิษพงศ์  พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ได้ชี้แจงอย่างครอบคลุม  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  และได้สอบถามว่า สามารถร่วมมือกับสถาบันการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า การร่วมมือกับสถาบันการบินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นแผนด าเนินการ                         
ของคณะบริหารธุรกิจในขณะนี้ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า มีอาจารย์ผู้สอน                    
ชาวต่างชาติหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
ชี้แจงว่า คณะบริหารธุรกิจมีการจ้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสายการบินโดยเฉพาะ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือ 
จากอัตราการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4.8 ผู้ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน  3  ราย 
(วาระลับ) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  แสดงความคิดเห็นว่า วาระลับ                        
ที่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเรื่อง ผู้ ไม่ผ่ านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่  ก.พ.อ.  ก าหนด                                                 
หากมีการพิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ไม่ผ่านการประเมินฯ ให้ได้รับทราบโดยเร็ว 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                       
มีข้อเสนอแนะว่า การพิจารณาในวาระลับดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะต้องยืนยันว่าไม่มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง                              
ในวาระอยู่ในห้องประชุมทุกสถานที่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และมีข้อสังเกตว่า การพิจารณา                            
ผู้ไม่ผ่านการประเมินฯ จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพียงเพ่ือรับทราบหรือไม่  แต่ยังเป็นวาระลับ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แสดงความคิดเห็นว่า เนื้อหาวาระลับมีการแสดงความเห็นของกรรมการ  และต้องผ่านการพิจารณา                           
เพ่ืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ขอหารือ ศาสตราจารย์                      
ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ถึงการประชุมวาระลับในมหาวิทยาลัยอื่นว่ามีการพิจารณาอย่างไร 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แสดงความคิดเห็นว่า การประชุมวาระลับภายในห้องประชุมจะมีการแจกเอกสารลับ  และเมื่อเสร็จสิ้น                            
จะมีการเก็บเอกสารวาระลับคืน  แต่เมื่อมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการน าเสนอผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  แต่จะยังเป็นความลับ   ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า กรณีเรื่องการพิจารณาการประเมิน                              
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ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด ไม่เป็นความลับแต่อย่างใด  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไม่ได้                                          
มีการเปิดเผยความเห็นของกรรมการฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้บริหาร  
เสนอแนะว่า การประชุมลับ มหาวิทยาลัยสามารถประชุมได้  โดยขอเสนอให้เป็นการน าเสนอผู้ที่ไม่ผ่าน
การประเมิน  โดยไม่เอ่ยนามได้หรือไม่ เช่น แทน A เป็นบุคคลที่หนึ่ง  และแทน B  เป็นบุคคลที่สอง  
เพ่ือให้คณาจารย์สามารถส่งผลงานได้ทันเวลา  และได้รับผลประโยชน์สูงสุด  การประชุมโดยเอ่ยนาม
บุคคลภายนอก  และป่าวประกาศท าให้เสียหายในที่ประชุมจะเป็นปัญหา  ซึ่งในกรณีนี้เป็นผลประโยชน์
เพ่ือรับทราบ  ในพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563  มาตรา  9 (4)                        
ว่า “จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลา                              
ที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ” ส่วนตัวเห็นว่า การประชุมสามารถ
ท าได้  ซึ่งก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น ขอให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบ  และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยให้ทราบ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
แสดงความคิดเห็นว่า เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ เห็นควรเลื่อนการพิจารณา                     
ในวาระนี้ออกไปก่อน  และขอถอนวาระ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  ถอนวาระผู้ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน  3  ราย (วาระลับ) 

4.9 การจัดตั้งส านักนิติการ 

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีงานที่เกี่ยวข้อง                     
กับความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นจ านวนมาก ส าหรับภาระงานของงานวินัยและนิติการ                    
มีดังนี ้

1. งานคดีปกครอง คดีอาญา  และคดีแพ่ง 
2. งานด าเนินการทางวินัย การสืบสวนข้อเท็จจริง  หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
3. งานด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
4. งานอุทธรณ์และร้องทุกข ์
5. งานยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  และงานตีความ 

วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
6. งานด้านนิติกรรมสัญญา 
7. งานติดตามหนี้สินก่อนการฟ้องคดี 
8. งานด้านการบังคับคดีและติดตามหนี้สินตามค าพิพากษา 
9. งานให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือ 
10. งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
11. งานเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีวินัยและจรรยาบรรณ  และเผยแพร่ความรู้                            

ทางกฎหมาย 
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12. งานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
13. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ให้นิติกรสังกัดอยู่ในงาน
วินัยและนิติการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในสังกัดกองบริหารงานบุคคล ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                     
เป็นผู้บังคับบัญชา 

เมื่อพิจารณาถึงภาระงานของงานวินัยและนิติการ ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า
ภาระงานที่งานวินัยและนิติการ ต้องรับผิดชอบเป็นงานที่ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง                             
และด ารงไว้  ซึ่งความยุติธรรมให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน โดยก าหนดระยะเวลาในการท างานที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กฎ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ  ซึ่งเรื่องที่ส าคัญส าหรับการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
และประโยชน์สาธารณะ และเพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องผ่านสายการบังคับบัญชา                             
ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ประกอบกับมาตรา 27 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                  
แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ได้วางหลัก                                   
ให้ส่วนราชการหรือการด าเนินงานอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ                       
ในการด าเนินการในเรื่องนั้น โดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นหน่วยงานของรัฐ                                     
ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                     
พ.ศ. 2542  มาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ประกอบกับมาตรา 37  
แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ .  2546                                                          
โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและรักษาประโยชน์สาธารณะให้แก่
หน่วยงานในสังกัด และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว  ซึ่งงานวินัยและนิติการ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวพันเฉพาะกับการด าเนินการทางด้านการบริหารงานบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพัน                                      
กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย ประกอบหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ 
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                   
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก็ได้จัดตั้งเป็นส านักงานแล้ว ประกอบกับสภาคณาจารย์                                  
และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อพฤหัสบดีที่  28  เมษายน  2559  ให้จัดตั้งส านักนิติการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยให้มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ภายหลังจากสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติให้งานวินัยและนิติการ                      
ควรจัดตั้งเป็นส านักนิติการ ปัจจุบันนี้งานวินัยและนิติการได้มีการตระหนักและเตรียมความพร้ อม                                                   
ในทุก ๆ ด้านเพ่ือรองรับการที่จะด าเนินการจัดตั้งเป็นส านักนิติการ เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  ๆ                           
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏตามเอกสารดังแนบ 

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
พิจารณาเห็นควรให้มหาวิทยาลัยยกฐานะของงานวินัยและนิติการ จัดตั้ ง เป็นส านักนิติการ                               
เพ่ือให้ด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับภาระงานและเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลา ง                                          
ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับหน่วยงานต่อไป 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ               
โปรดพิจารณา 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                      
เห็นควรอย่างยิ่งท่ีจะมีการจัดตั้งส านักนิติการ  และสอบถามว่า จะเพ่ิมบุคลากรหรือไม่ 

นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล  นิติกร ปฏิบัติการ  ชี้แจงว่า มีโครงสร้างที่ก าหนด
อัตราก าลังในการรองรับได้ถึง  10  อัตรา  ขึ้นอยู่กับภาระงาน งบประมาณ  และนโยบายของผู้บริหาร 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                        
แสดงความคิดเห็นว่า  ในการก าหนดจัดตั้งส านักนิติการ ต้องพิจารณาจากปริมาณของงาน คุณภาพของงาน  
และการบริหาร และสอบถามว่า จะมีการเรียกชื่อว่า ส านักนิติการ  หรือส านักวินัยและนิติการ                                 
เพ่ือความชัดเจน 

นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล  นิติกร ปฏิบัติการ  ชี้แจงว่า เบื้องต้นมีการเรียกชื่อ 
ส านักนิติการ โดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารจะพิจารณา                           
ภาระงานของนิติกรจะรวมไปถึงงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  งานวินัยนักศึกษา                 
ต้องมีนักกฎหมายในการให้ค าปรึกษาในทุกส่วนของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นด้วยกับ นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการเรียกชื่อว่า ส านักวินัยและนิติการ เพ่ือความสอดคล้อง                         
ในภาระงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
สอบถาม ดังนี้ 

1) ชื่อวาระเขียนว่า “ส านัก” แต่ส่วนเนื้อหาเขียนว่า “ส านักงาน”  มหาวิทยาลัย
จะใช้ชื่อใด  และเอกสารมีการอ้างอิงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคล ในบางต าแหน่งของเอกสาร                                  
มีการใช้ พ.ศ. 2554  และบางต าแหน่งใช้ พ.ศ. 2558  ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนถูกต้อง 

2) ผู้อ านวยการส านักนิติการ  จะต้องมีคุณสมบัติในระดับใด ช านาญการ ช านาญ
การพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ 

3) ส านักนิติการตั้งเทียบเท่ากองหรือส านัก 
4) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักนิติการ จะใช้งบประมาณ

ส่วนใดของมหาวิทยาลัย 
5) มหาวิทยาลัยมีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในสถาบัน ส านัก คณะ กอง 

ตรวจสอบภายใน  และมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2561  
หากมหาวิทยาลัยจัดตั้งส านักนิติการ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ขึ้นมาอีก  ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้                                      
มีการจัดตั้งส านักงานอธิการบดี  หรือหน่วยงานที่เป็นอิสระออกมา  เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้
ชัดเจนและยั่งยืน 

ว่าที่  ร .ต.ขันธ์ชัย   วิจักขณะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              
แสดงความคิดเห็นว่า  เห็นสมควรจัดตั้งส านักนิติการ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากมายหลายด้าน                         
รวมถึงบุคลากรน้อยมาก  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                  
โดยหลักการ ไม่มีผู้ขัดข้องส่วนชื่อเรียกให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  และด าเนินการเสนอรายละเอียดต่าง ๆ 
ในครั้งต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบในหลักการ  และให้มหาวิทยาลัยน าเสนอ
รายละเอียดการจัดตั้งส านักนิติการต่อสภามหาวิทยาลัยคราวถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 รายงานงบประมาณงานวิจัย ประจ าปี 2563  งบประมาณภายนอก 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาขอรายงานความคืบหน้า การได้รับจัดสรรงบประมาณ
งานวิจัย ประจ าปี 2563 งบประมาณภายนอก จากการขอทุนภายนอกจากแหล่งทุน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
แนวทาง  และ disruption ในปัจจุบัน ผลของการเปลี่ยนรูปแบบในการขอทุนของมหาวิทยาลัย เน้นบูรณาการ                    
ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและชุมชนฐานรากโดยน าเอาจุดเด่นและทุนเดิมของ มหาวิทยาลัย                                  
ในการ defense ต่อแหล่งทุน 

รวมแหล่งทุนวิจัย งบประมาณภายนอกประจ าปี 2563 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ (โครงการ) จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1  โครงการ 990,000 บาท 

ส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
-Non flagship 
-  Flagship (บพท) 
-  Flagship (บพค) 
-  Flagship (บพข) 

 
 

11  โครงการ 
2 โครงการชุด  9 โครงการย่อย 

รอประกาศผล 
รอสรุปผลโครงการย่อยร่วม 

 
 

16,000,000  บาท 
18,000,000 บาท 

รอประกาศผล 
รอสรุปผลโครงการย่อยร่วม 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 34,990,000  บาท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 ( 4 ) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                       
เพ่ือโปรดทราบรายงานงบประมาณงานวิจัย ประจ าปี 2563  งบประมาณภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนงานวิจัย  และสอบถามว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีรูปแบบ  และ
รายละเอียดอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า ส่วน Non flagship  จะใช้งบประมาณแผ่นดิน  แต่ในปี 2563  ได้ผ่านการเสนอของบประมาณ                             
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  และผ่านการเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีทั้งหมด  4  ด้าน คือ 1) ด้านก าลังคน เช่น อากาศยาน                
การทดสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุ 2) ด้านการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                          
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3) ด้านเชิงพ้ืนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 4) ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถ  Smart farmer  
ซึ่งงานวิจัยได้เสนอทั้งหมด  25  โครงการ  ขณะนี้โครงการผ่านแล้วจ านวน  11  โครงการ  ในส่วน 
flagship ทาง สกสว.  ได้มีการรวบรวมงบประมาณ  และเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบพิเศษทั้ง  7  PMU                                  
(หน่วยหนุนทุนวิจัย)  ซึ่งเป็นวิจัยในการยกระดับชุมชนฐานรากโดยมีจังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัด                                    
กาจญบุรี  มหาวิทยาลัยผนวกงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง  7  คณะของมหาวิทยาลัย  
อาจารย์สามารถวิจัยเชิงลึกและน าไปพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการได้  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา                       
เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถเสนอของบประมาณในปีถัดไปได้ 

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสนอแนะว่า ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของงานวิจัยควรน าเสนอโดยให้รายละเอียดเช่นเดียวกัน                       
กับรายงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
สอบถามว่า มีระยะเวลาโครงการเท่าใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า ระยะเวลาการวิจัยในปี 2563  จะต้องสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน  2563  และส่วน Flagship  
จะก าหนดระยะเวลา  1  ปี  โดยเริ่มเดือนมิถุนายน  2563  จนถึงเดือนมิถุนายน  2564 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ชี้แจงว่า ในเรื่องการได้รับงบประมาณจาก สกสว. ถือเป็นเรื่องที่น่ายิน ดี  เป็นงบประมาณที่ได้                                 
จากรัฐบาล โดย สกสว. เป็นผู้ดูแลงบประมาณส่วนนี้  และอนุมัติให้กลุ่มสถาบันราชมงคลและสถาบัน                           
ราชภัฏเป็นกรณีพิเศษ  เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรใช้งบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                       
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด  สุดท้ายแล้วมหาวิทยาลัยต้องก ากับดูแลให้มีการท าบัญชี                             
รายรับ – รายจ่าย โดยละเอียด 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า การก ากับดูแล
งบประมาณข้ึนอยู่กับหน่วยงานใด  และมีการรายงานความคืบหน้าหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ชี้แจงว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการก ากับดูแลงบประมาณกลุ่มสถาบันราชมงคล  9  ราชมงคล 
ได้งบประมาณจากทุนเดิมในเชิงพ้ืนที่  เพ่ือพัฒนาด้าน OTOP  และแสดงศักยภาพให้ทาง สกสว. ได้เห็น  
มหาวิทยาลัย มีการผลักดันนักวิจัยเข้า เสนอขอทุน  และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก ากับดูแล                                             
และมีการรายงานงบประมาณการเงิน ความก้าวหน้าการท าวิจัยตลอดระยะเวลาการรับทุนในทุก ๆ  3  เดือน  
ให้ สกสว. รับทราบ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามในเรื่องข่าวสาร                              
การด าเนินงานในโครงการใหม่ ๆ หรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ในขณะนี้หรือไม่ 
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6.1 ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่า มหาวิทยาลัยได้พิจารณาโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชน                            
เป็นฐานแล้วหรือไม่  ขณะนี้ ทาง อว. มีการรับข้อเสนอโครงการละประมาณ  1  ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท) 
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานในโครงการดังกล่าว  เนื่องจากเล็งเห็นความเหมาะสมในเรื่อง                           
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชน  หากสนใจสามารถขอข้อมูลได้ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

6.2 โครงการ  1  ต าบล  1  มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                                            
ด้วย อว. มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรายต าบล โดย  1  ต าบล  1  มหาวิทยาลัย                      
หนึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดูแลได้มากกว่า  1  ต าบล  งบประมาณโครงการละ 4,500,000 บาท                                              
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเสนอโครงการ                                           
เ พ่ือขอจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการย่อยจ านวน  95  ต าบล ( 95  โครงการย่อย )          
ประมาณรวมทั้งสิ้น 427,500,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
จากกระทรวง อว. และน าเสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในพระราชบัญญัติเงินกู้  ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวนเท่าใด 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า ในโครงการดังกล่าวเป็นการให้งบประมาณ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ต่อมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งสัดส่วนโครงการไปตามแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และการพิจารณา                                                  
ให้งบประมาณดังกล่าวจาก อว. ยังไม่มีมติ  จึงต้องรอมติที่ชัดเจนก่อน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

6.3 รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเปิดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่จะมีการเปิดสอนตามปกติ  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2563  
หากเป็นการเรียนการสอนในภาคบรรยายจะเป็นการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือไม่                     
และการสอนในภาคปฏิบัติจะมีมาตรการอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                          
และรองอธิการบดี รับผิดชอบด้านวิชาการ  ชี้แจงว่า มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวหลังการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ในวันที่  11  มิถุนายน  2563  รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย                           
หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนค่อนข้างยาก  เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นเชิงปฏิบัติ  โดยมีมาตรการ                  
ในการสอน  1  ห้องต่อนักศึกษา  30  คน  ส่วนหนึ่งสามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยได้  และส่วนหนึ่ง                                     
ที่มีความพร้อมสามารถเรียนได้ที่บ้าน  อาจารย์และนักศึกษาต้องพบปะในมหาวิทยาลัย เดือนละ  1 – 2  ครั้ง  
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หรือมีการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งรายวิชา  ให้อาจารย์ท าหนังสือแสดงเหตุผลความจ าเป็น  
ให้หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร รับทราบและน าเสนอต่อคณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความคิดเห็นว่า เรียนฝาก นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                                   
รองอธิการบดี รับผิดชอบด้านวิชาการ  ในการพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้อง                             
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                      
ชี้แจงว่า ในวันที่  11  มิถุนายน  2563  มีการประชุมในเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) ด้วยเช่นกัน 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  รับทราบ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม  2563  เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เลิกประชุมเวลา   16.40 น. 

 
  
 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ           
          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย            
           ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 
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 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


